

วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

นำเสนอเมื่อ : 25 ต.ค. 2556

เฟซบุ๊ก "พิพิธภัณฑน์ ราชอาณาจักรไทย" เผยวิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

วันนี้ 25 ต.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 เพื่อไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงในวันที่ 25 ตุลาคม 2556

ด้านแฟนเพจเฟซบุ๊ก "**พิพิธภัณฑน์ ราชอาณาจักรไทย**" ได้เปิดเผยรายละเอียดวิธีการลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้องตามระเบียบการของสำนักนายกรัฐมนตรีระบุขอความไว้ดังนี้

"จากกำหนดการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓ วัน (๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงสิ้นพระชนม์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙:๒๙ น. ... ผมจึงขอเรียนชี้แจงเรื่องวิธีการลดธงครึ่งเสาอย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และจะได้ไม่ทำการลดธงครึ่งเสาผิดวิธีครับ ... กล่าวคือให้ชักธงชาติถึงยอดเสาหลังจบเพลงชาติก่อน จากนั้นจึงลดลงมาที่ความสูง ๑ ใน ๓ ของเสา ไม่ใช่ลดธงลงมาที่ตำแหน่งครึ่งเสาอย่างในภาษาพูดนะครับ ... ส่วนช่วง ๖ โมงเย็น ให้ชักธงชาติขึ้นจนสุดยอดเสาก่อนเพลงชาติเริ่มต้น และลดธงลงจากเสาตามปกติจนจบเพลงชาติ จึงปลดธงชาติแล้วพับวางบนพาน นำไปเก็บที่อันสมควร"

การลดธงชาติครึ่งเสา



การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใดเป็นเวลาเท่าใด ให้กระทรวงการต่างประเทศ สำนักพระราชวัง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีแจ้งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ

การลดธงชาติครึ่งเสาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ลดลงจากยอดเสาเพียง ๑ ใน ๓ ของความสูงเสา หรืออีกนัยหนึ่ง ธงจะอยู่ที่ความสูง ๒ ใน ๓ ส่วน ของความสูงเสาเอง

เมื่อเราชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาหลังจบเพลงชาติแล้ว จากนั้นจึงลดธงชาติลงมาที่ความสูง ๑ ใน ๓ ของเสา

(นับจากยอด) ไม่ใช่ลดตรงลงมาที่ตำแหน่งครึ่งเสออย่างในภาษาพูดนะครับ ... และเมื่อลดแล้ว
ธงของบริษัทหรือธงตราสัญลักษณ์สำคัญในวาระต่างๆ ที่ทางราชการประกาศออกมา จะต้องถูกลดตามไปด้วย
โดยจะต้องลดลงมาไม่ใหญ่ธงที่เหลือโดยรอบ อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าชาติครับ ... ขออย่า! เมื่อลดธงชาติลงมา ๑ ใน
๓ ของความสูงเสาธงแล้ว ... ธงต่างๆ โดยรอบต้องถูกลดลงมาโดยปริยาย โดยจะลดลงอยู่ในตำแหน่งเทียบเท่า
หรือหล่นต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีประกาศจากทางราชการ แต่เพราะความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่า "ห้ามธงอื่นใดในราชอาณาจักรถูกชักสูงกว่าธงชาติไทย"

ที่มา เพชฌๅ "พิพิธภัณฑ์ ชาติไทย"